

ชื่อเรื่อง	ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร
ชื่อผู้วิจัย	ผ่องใส จันทร์สมคอย
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ ดร.ปกรณ์ ปริชากรณ์ อาจารย์ ดร.อรवलันท์ คล่องตั้งสอน อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ สุนทรเวช
หลักสูตร	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ปีการศึกษา	2553

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่บุคลากรครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้มาโดยการตอบแบบสอบถาม

ผลวิจัย พบว่า

1.ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นที่มีต่อความสัมพันธ์กับเพื่อน ร่วมงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($X = 3.76$) เพื่อพิจารณารายข้อพบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ เรื่องกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรทำให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ($x = 3.86$) รองลงมาคือเรื่องเพื่อนร่วมงานที่มีความเป็นมิตรสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ($X = 3.82$) และที่น้อยที่สุดมีสองเรื่องคือ ความสุขในการทำงานร่วมกันเพื่อนร่วมงานผลงานและความคิดเห็นที่เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน ($X = 3.76$)

2.ตาราง ที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นที่มีต่อค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น ต่อค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ($X = 3.60$) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของท่าน ($X = 3.70$) รองลงมาคือ เรื่องท่าน ได้รับค่าตอบแทนตามวันที่กำหนด ($X = 3.68$) และที่น้อยที่สุดคือ เรื่องค่าตอบแทนจากการทำ งานของท่านเหมาะสมและเป็นธรรม ($X = 3.52$) และเรื่องท่าน ได้รับค่าตอบแทนตามความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของท่าน ($X = 3.52$)

3.ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ของความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ($X = 3.53$) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือเรื่องที่ท่านมีความพอใจในสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน ($X = 3.75$) รองลงมาคือ เรื่องท่านมีความรู้สึกรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานของท่านมีความปลอดภัย ($X = 3.66$) และที่เห็นด้วยน้อยที่สุดคือเรื่องการจัดสถานที่ ภายในหน่วยงาน มีความสะดวกต่อการทำงาน ($X = 3.36$)

4.ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ของความเห็นที่มีต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน

พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความเห็นต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ($X = 3.70$) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ เรื่องการพบปะสังสรรค์และร่วมงานในสังคม ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของท่าน ($X = 3.82$) รองลงมาคือ เรื่องท่านได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และร่วมงานกิจกรรมทางสังคมได้อย่างสมดุล ($X = 3.73$) และที่เห็นด้วยน้อยที่สุดคือเรื่องท่านสามารถจัดสรรเวลาในการทำงานระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวของท่านได้อย่างเหมาะสม ($X = 3.64$)